

BÁO CÁO
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
của UBND huyện Ngọc Hồi

Thực hiện Kế hoạch số 1629/KH-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023; UBND huyện Ngọc Hồi báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (từ ngày 01/01/2023 đến 15/6/2023) trên địa bàn huyện như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện

- Việc chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Thực hiện các quy định của pháp luật, kế hoạch công tác và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là KSTTHC), UBND huyện ban hành Kế hoạch 506/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Huyện Ngọc Hồi năm 2023; Kế hoạch 974/KH-UBND ngày 07/4/2023 của UBND huyện về thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2023; đồng thời đã thời ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác KSTTHC trên địa bàn huyện⁽¹⁾ để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thực hiện các quy định của pháp luật về KSTTHC thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các Sở, ngành rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện để tham gia, góp ý các dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Việc thiết lập cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC tại UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn⁽²⁾. Theo đó, cấp huyện có 01 lãnh đạo UBND huyện và 02 công chức Văn phòng HĐND & UBND huyện làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục

⁽¹⁾Công văn số 804/UBND-TH ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện Công văn số 165/TTg-KSTT ngày 20/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1042/UBND-TH ngày 14/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc hướng dẫn khai thác CSDL Quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; Công văn số 1600/UBND-TH ngày 05/6/2023 của UBND huyện về việc báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023; Công văn số 1605/UBND-TH ngày 05/6/2023 của UBND huyện về việc tổ chức triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện.

⁽²⁾ Quyết định 446/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi.

hành chính cấp huyện và 08 cán bộ công chức Văn phòng-Thống kê của 08 xã, thị trấn làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp xã.

- *Tình hình bố trí và sử dụng kinh phí cho hoạt động KSTTHC*: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã bố trí kinh phí cho Văn phòng HĐND và UBND huyện và các xã, thị trấn để bố trí, sử dụng cho hoạt động KSTTHC.

2. Về thực hiện công bố, công khai TTHC

a) Thực hiện công khai TTHC:

Thực hiện quy định của pháp luật về cập nhật, công khai thủ tục hành chính, đến nay UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cập nhật và công khai tất cả các thủ tục hành chính theo đúng quy định trên Trang thông tin điện tử của huyện (<http://ngochoi.kontum.gov.vn>); đồng thời, thực hiện đóng tập bộ tài liệu công khai thủ tục hành chính tại từng quầy giao dịch của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện; tại UBND các xã, thị trấn công khai tại bảng niêm yết⁽³⁾.

b) Tình hình công bố TTHC trên Trang thông tin điện tử huyện:

Hiện nay, Trang Thông tin điện tử của huyện đã tích hợp chia sẻ đường link của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đã thực hiện công khai 250 thủ tục hành chính thuộc 50 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện⁽⁴⁾.

3. Việc giải quyết thủ tục hành chính

- *Số lượng thủ tục hành chính đã đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận Một cửa*: Cấp huyện có 250 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Cấp xã có 131 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- *Việc tuân thủ quy định TTHC đã được công bố, niêm yết công khai trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức*: UBND huyện thường xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc tuân thủ các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, để việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền được tuân thủ theo đúng quy định của TTHC, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (Đã tiến hành chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 đối với các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 08/8 xã đã áp dụng ISO 9001:2015), trong đó các quy trình nghiệp vụ được xây dựng cụ thể, có phân công các bước thực hiện công việc rành mạch và thống nhất, có thời gian thực hiện và sản phẩm thực hiện tại các bước, đồng thời tuân thủ theo đúng quy định của TTHC về trình

³ Công văn số 1593/UBND-TH ngày 02/6/2023 của UBND huyện về việc triển khai niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn hóa.

⁴ Gồm các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện và các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, yêu cầu điều kiện... Qua đó, để nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong quá trình xử lý công việc, tạo thói quen tuân thủ các quy định của TTHC.

- *Việc sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để cập nhật, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính:*

+ Tại cấp huyện: Số hồ sơ đã tiếp nhận: 821 hồ sơ; kết quả giải quyết TTHC, trong đó: số hồ sơ đã giải quyết: 655 hồ sơ; hồ sơ giải quyết đúng hạn, sớm hạn: 529 hồ sơ; hồ sơ giải quyết quá hạn: 126 hồ sơ (*Do lỗi hệ thống, trên thực tế các hồ sơ này đều được trả đúng hạn*); Hồ sơ trả lại hoặc dừng giải quyết cho tổ chức, cá nhân: 53 hồ sơ (*Do thiếu một số thủ tục, giấy tờ liên quan*).

+ Tại cấp xã: Số hồ sơ đã tiếp nhận: 5.320 hồ sơ; kết quả giải quyết TTHC, trong đó số hồ sơ đã giải quyết: 5.173 hồ sơ; hồ sơ giải quyết đúng hạn, sớm hạn: 5.089 hồ sơ; hồ sơ giải quyết quá hạn: 84 hồ sơ (*Do lỗi hệ thống, trên thực tế các hồ sơ này đều được trả đúng hạn*); Hồ sơ trả lại hoặc dừng giải quyết cho tổ chức, cá nhân: 27 hồ sơ (*Do thiếu một số thủ tục, giấy tờ liên quan*).

(có Phụ lục kèm theo)

- *Việc lưu trữ hồ sơ TTHC tại cơ quan thực hiện TTHC:* Được các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện theo đúng quy định.

- *Việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1487/UBND-TTHCC ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh:* UBND huyện ban hành Văn bản số 1514/UBND-TH ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính cấp xã từ ngày 01/6/2023 để chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện triển khai thực hiện.

- *Tình hình, kết quả thanh toán trực tuyến; sử dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính:* Được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xuất biên lai điện tử trong quá trình giải quyết và trả kết quả cho người dân, tổ chức theo quy định.

4. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

- *Việc công khai nội dung hướng dẫn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị:* Được các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- *Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận, trong đó: số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; số phản ánh kiến nghị về hành vi hành chính (nêu rõ hình thức mà cá nhân, tổ chức đã phản ánh, kiến nghị, VD: bằng văn bản...):* Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 15/6/2023, trên địa bàn huyện chưa nhận được các ý kiến phản

ánh, kiến nghị về quy định hành chính, hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

5. Về công tác truyền thông, chế độ thông tin, báo cáo và các nội dung khác

- *Tình hình triển khai thực hiện truyền thông hỗ trợ công tác KSTTHC:* Hàng năm, UBND huyện đều chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu về nội dung thực hiện cải cách hành chính nói chung và công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng. Trong đó chỉ đạo tập trung vào 05 nội dung tuyên truyền liên quan về công tác KSTTHC⁽⁵⁾, với 04 hình thức triển khai⁽⁶⁾. Đồng thời đã chỉ đạo các cơ quan, chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện tại Công văn số 348/UBND-TH ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện (theo Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 15/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- *Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC:* UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan triển khai thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời theo quy định; đồng thời giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện gửi về Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo các yêu cầu nêu trên.

- *Việc khen thưởng, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về giải quyết TTHC:* Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/6/2023, UBND huyện chưa đề nghị thực hiện khen thưởng và chưa phải xử lý cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm các quy định về giải quyết TTHC.

6. Việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

- *Tình hình triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:*

⁽⁵⁾ (1) Tuyên truyền những nội dung cơ bản các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến người dân, doanh nghiệp. (2) Tuyên truyền bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được UBND tỉnh công bố và chuẩn hóa. (3) Tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. (4) Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. (5) Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là cơ quan hành chính cấp xã.

⁽⁶⁾ (1) Niêm yết công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Nội dung các thủ tục hành chính được công khai đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu. (2) Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Trang thông tin điện tử của huyện. (3) Thông qua chương trình đối thoại về cải cách hành chính; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, qua cuộc họp... (4) Thông tin bằng các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, bảng điện tử,... với các khẩu hiệu, thông điệp bằng hình ảnh trực quan sinh động, dễ đọc, dễ nắm bắt, dễ thực hiện.

+ Với Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về việc giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 511/UBND-TH ngày 05/6/2023 về việc giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn.

+ Với Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum, UBND huyện đã triển khai chuyển Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn biết, thực hiện.

+ Với Kế hoạch số 1311/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1363/UBND-TH ngày 12/5/2023 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Việc lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử theo Điều 14, Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Được triển khai theo đúng quy định.

7. Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

- Việc triển khai, thực hiện theo nội dung cam kết và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo quy định: Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Văn bản số 1042/UBND-TH về việc hướng dẫn khai thác CSDL Quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 90 cá nhân tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cam kết và đã được cấu hình khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Đơn vị, địa phương đã tiến hành khai khác phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, phiếu xác nhận thông tin cư trú.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung:

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được UBND huyện chỉ đạo và triển khai đến từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ cũng như

tao sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ phận liên quan trong việc tham gia giải quyết TTHC.

Cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã, thị trấn có đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, được trải qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn bước đầu đã áp dụng tốt một số phần mềm điện tử phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã, có trách nhiệm, thái độ tiếp dân đúng mực, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch.

Việc đầu tư, xây dựng và bố trí địa điểm tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện được đầu tư đồng bộ, trang thiết bị hiện đại đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận và trả kết quả trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

- Vẫn còn hồ sơ trả trễ hẹn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum. Nguyên nhân do Hệ thống giải quyết TTHC thỉnh thoảng xảy ra lỗi gây ảnh hưởng đến việc trả kết quả TTHC cho người dân, tổ chức trên hệ thống. Một phần do phần mềm có thay đổi, còn nhiều bất cập, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ liên tục dẫn đến một số hồ sơ giải quyết TTHC trên phần mềm thể hiện việc giải quyết TTHC quá hạn (*trong khi trên thực tế đã trả kết quả cho tổ chức, các nhân đúng hạn*). Mặt khác, do một số cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ trong quá trình luân chuyển và giải quyết hồ sơ chưa kịp thời; lãnh đạo một số đơn vị, địa phương thường xuyên đi cơ sở và tham gia các cuộc họp không kịp xử lý trên hệ thống tuy nhiên trên thực tế các hồ sơ được trả đúng thời gian quy định.

- Cá nhân, tổ chức cũng như công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ chưa thực sự quan tâm đến việc thanh toán trực tuyến. Bên cạnh đó, trình độ công nghệ thông tin cũng là rào cản khiến người dân gặp khó khăn khi triển khai thanh toán trực tuyến. Nguyên nhân do thói quen, trình độ và điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của người dân trên địa bàn xã còn nhiều hạn chế.

- Người đứng đầu một số đơn vị, địa phương vẫn chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC dẫn đến việc chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt, một số nội dung của công tác này tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa đúng quy định; việc công khai, niêm yết TTHC chưa được quan tâm thường xuyên, vẫn còn xảy ra tình trạng chậm công khai, niêm yết TTHC; một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đến chất lượng đội ngũ công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho công chức về sử dụng phần mềm Cổng dịch vụ công quốc gia trên các lĩnh vực của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, xã.

Trên đây là báo cáo về công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Tường